



ที่ อว ๐๖๒๓.๔/ว ๒๒๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๓๔๐ ถนนสุรนารายณ์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างมืออาชีพ”

เรียน อธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการ/บรรณาธิการ/กองบรรณาธิการ/ผู้เขียนบทความ/ผู้ประเมินบทความ/ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. โครงการฯ แลและใบตอบรับ	จำนวน	๑ ชุด
	๒. กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	จำนวน	๑ ชุด

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการรับรองคุณภาพวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อเนื่องอีก ๕ ปี สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างมืออาชีพ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นการประชาสัมพันธ์การส่งต้นฉบับบทความเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเป็นการสร้างเครือข่ายวารสารวิชาการรวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการวารสารวิชาการในประเทศไทย เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพวารสารให้ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสูงขึ้นได้ จำนวน ๒ วัน รวม ๖๐ คน (รับจำนวนจำกัด) คือ วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับกลุ่มผู้แต่ง/ผู้เขียนบทความ และผู้ประเมินบทความ จำนวน ๓๐ คน และวันอังคารที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับกลุ่มบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานวารสารวิชาการ จำนวน ๓๐ คน เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง IT Learning Centre ชั้น ๑ อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร ๒๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สำหรับผู้ที่สนใจจะส่งต้นฉบับบทความกับทางวารสารฯ สามารถนำมาฝึกปฏิบัติและรับคำแนะนำเพื่อการแก้ไขให้เป็นไปตามที่วารสารฯ กำหนด โดยจะได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนได้รวดเร็วขึ้น

ในการนี้ วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานวารสารวิชาการ หรือผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ และไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัคตริย ระยะสวัสดิ์)

บรรณาธิการวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา